





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>พ.ร.บ.อสม. - กม.แยกตัวออกจาก ก.พ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, bbc)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการผลักดัน ร่างพ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ... ว่า ล่าสุด ก.คลังพิจารณาเห็นว่าสามารถมีกองทุนดังกล่าวได้ ซึ่งจะมีเรื่องตรวจสอบสุขภาพให้ อสม. ด้วย ส่วนความคืบหน้าร่างกฎหมายแยก สธ. ออกจาก ก.พ. หรือ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ... นั้น สธ.ส่งร่างกฎหมายไปแล้ว และได้ติดตามตลอด ยังไม่มีความคืบหน้า นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนนโยบายใหม่ตั้ง “สำนักงานเศรษฐกิจสุขภาพ” เทียบเท่ากรมสังกัด สธ. ทำหน้าที่ วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการคลังสุขภาพ นำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อสร้างระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุศลนันท์ อดีตนายกแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.แยกกระทรวงสาธารณสุขออกจาก ก.พ.ที่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกือบแสนราย มีผู้เห็นด้วย 92% ตอนนี้อยู่ที่ไหน</p>	
<p><b>แพลตฟอร์ม "กินดี"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, tnn, thebangkokinsight, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.วีรวิทย์ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. เผยสำนักสุขภาพดิจิทัล ร่วมกับ "แพลตฟอร์มกินดี" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยคำนวณปริมาณแคลอรีของอาหารทุกประเภทผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รู้ส่วนประกอบของอาหาร ช่วยนับคาร์บต่อมื้อต่อวัน เพียงถ่ายภาพอาหารหรือพิมพ์ชื่อเมนู เพื่อตั้งเป้าหมายสุขภาพ วิเคราะห์และปรับพฤติกรรมการกิน ลดความเสี่ยงโรค NCDs นำมาใช้ผ่าน "หมอพร้อม Line OA" ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 11 ล้านคน เพื่อตอบรับนโยบายควบคุมโรค NCDs และนโยบายดิจิทัลสุขภาพ ที่จะพัฒนาและนำเทคโนโลยี AI มาสนับสนุนนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>บัตรสุขภาพต่างด้าว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ให้สัมภาษณ์การเสนอ ครม.เพิ่มราคาบัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นกับประกันสังคมว่า สธ.ไม่สามารถดำเนินการเพียงลำพัง เนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก.มท. และก.คลัง แนวทางการกำหนดอัตราค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว อาจพิจารณาจากระยะเวลาการพำนัก เช่น หากคิดอัตราวันละ 10 บาท ตลอดทั้งปี (365 วัน) จะอยู่ที่ 3,650 บาทต่อคน ซึ่งต่ำกว่าการจัดสรรงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประชากรไทยที่อยู่ 3,800 บาทต่อคน ทำให้ขาดส่วนต่าง 150 บาทต่อคน จึงต้องขอการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศมาชดเชยงบประมาณส่วนนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบสุขภาพของแรงงานข้ามชาติเป็นไปอย่างยั่งยืน</p>	
<p><b>การแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, Topnews)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เปิดเผยว่า ตน พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. และ Mrs. Anna Catherine Pearson, Economic and Sustainable Development Counsellor, The British Embassy in Bangkok เตรียมนำคณะผู้บริหาร สธ. ลงสนามแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร กับ คณะสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศไทย ในวันที่ 3 มี.ค.68 เนื่องในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 170 ปี ตั้งแต่การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง ที่สนามกีฬา สธ. จ.นนทบุรี</p>	
<p><b>หญิงวัย 52 อ้างถูกชายนับ 10 คนรุมโทรมนาน 2 ปี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามนิวส์, NationTV, TNews, AmarinTV, Mcot)</p> <p>- นายธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ในกรณี น.ส.หญิง อายุ 52 ปี ร้องขอให้กัน จอมพลัง มาช่วยเหลือ โดยอ้างว่าตนเองถูกรุมโทรมจากชายแปลกหน้าร่วม 10 คนเกือบทุกวันมานานกว่า 2 ปี โดยเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตได้นำอุปกรณ์มาตรวจความผิดปกติทางจิตให้กับ น.ส.หญิง เบื้องต้นพบว่า มีความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นผู้ป่วยจิตเภท จึงนำตัวส่งรักษาที่ รพ.ศรีธัญญาทันที ส่วนจะรักษาตัวนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย</p>	
<p><b>ปลดล็อกคำสั่งระงับกิจกรรมทุนสาธารณสุขไทย-สหรัฐ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, prd., TNN, thailandplus, thaigov, hfocus, thecoverage, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยถึงโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ว่า ล่าสุด US CDC ได้ส่ง Notice Of Award แจ้งรายละเอียดคำสั่งจากศาลแขวงสหรัฐฯ ในโรดไอแลนด์ ให้ยกเลิกคำสั่งระงับกิจกรรมอย่างเป็นทางการแล้ว โดยสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการต่อได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของทุน และในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการระงับกิจกรรม ค่าใช้จ่ายที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน 24 ม.ค. 68 ให้เบิกจ่ายได้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับกองทุน โดยช่วงที่มีการระงับกิจกรรมภายใต้ทุนสนับสนุนฯ สธ. ยังเดินหน้าโครงการต่อผ่าน 4 แนวทาง คือ 1.จัดสรรงบประมาณภายในประเทศ และเพิ่มงบจากแหล่งอื่น 2. หาแหล่งสนับสนุนจากภายนอก พร้อมขอความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ภาคเอกชน และ NGOs 3. พัฒนาศักยภาพภายใน รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ภายในประเทศ และ 4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>ปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รอง สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง การเตรียมข้อมูลในการปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการสังกัด สป.สธ. ส่งถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 - 12 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 68 โดยขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ในการจ้าง และอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานราชการทุกราย พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลคุณสมบัติในระบบ HROPS ให้ถูกต้อง รวมถึงแจ้งการปรับปรุงระบบรองรับการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการที่ได้รับการจ้างงานใหม่ และพนักงานราชการที่จ้างอยู่เดิม</p>	
<p><b>ควบคุมโรคปริศนา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, pptvhd36)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่า WHO พบการระบาดของโรคกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ใน 2 หมู่บ้าน จ. Equateur โดยข้อมูลจาก WHO ถึงวันที่ 19 ก.พ. 68 พบผู้ป่วยสะสม 955 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 60 ราย อัตราเสียชีวิตร้อยละ 6.3 ผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุ พบว่าไม่ใช่ไวรัสอีโบล่าและไวรัสมาร์บวร์ก สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยสงสัยโรคดังกล่าว กรมฯ ได้เตรียมพร้อมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงยกระดับมาตรการที่ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงทุกรายจะต้องได้รับการคัดกรองสุขภาพ และลงทะเบียนก่อนเข้าประเทศไทย</p>	
<p><b>ไข้ดำอืดแดง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่มเติม) เว็บไซต์ PPTV</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้ดำแดง ว่า กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ไข้ดำแดงไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ "สเตربتโคคคัสชนิดเอ" ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น คออักเสบ โรคติดเชื้อทางผิวหนัง เป็นต้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สถานการณ์ของโรคไข้ดำแดง วันที่ 1 ม.ค. -28 ก.พ. 68 พบผู้ป่วย 455 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยโรคไข้ดำแดงมักจะเกิดในเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422</p>	
<p><b>มอบมั่งงู้อุ่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ  - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ชุมชนแม่ทองก้อน เขตดอนเมือง กทม. เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ พร้อมมอบมั่งงู้อุ่นเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่ง สธ.ได้มีมาตรการและมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน แจกเตือนประชาชน ลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงจาก PM 2.5 กลุ่มที่ไม่สามารถทำห้องปลอดฝุ่นได้ "มั่งงู้อุ่น" ถือเป็นทางเลือกในการลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Tnews  -หลังจากมีการเตือนออกมาในโลกออนไลน์ ระบุว่า อาบน้ำร้อนแรง-ใช้น้ำร้อนจัด เสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบ อัมพาตได้นั้น ล่าสุด สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ออกมาชี้แจงว่า ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่า การอาบน้ำร้อนหรือเย็นจัด หรือการรดน้ำศีรษะอย่างรุนแรงจะทำให้เกิดการหรือเกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบ การอาบน้ำอุ่นอาจทำให้หลอดเลือดขยายตัวเล็กน้อย และการอาบน้ำเย็นอาจทำให้หลอดเลือดหดตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุของภาวะเส้นเลือดสมองตีบ หรือทำให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมจนล้มในห้องน้ำ ส่วนความเชื่อเรื่องการอาบน้ำโดยค่อยๆ ราดจากเท้าขึ้นมา นั้น ไม่มีผลป้องกันอาการหน้ามืด แต่อย่างใด</p>	
<p><b>สปสช.จัดบริการรถรับส่งบริการผู้ป่วย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., thereporters, newtv, TNN, ch3plus, hfocus, mono29, thecoverage)  - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยว่า สปสช.จัดสิทธิประโยชน์บริการรถรับส่งผู้ป่วยทุพพลภาพ ภายใต้ "30 บาทรักษาทุกที่" ได้แก่ 1.กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง 2.กลุ่มคนพิการที่รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่บัตรคนพิการ และ3.ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่เดินทางไปรพ. ด้วยความยากลำบาก ครอบคลุมทุกสิทธิ เริ่มนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยใช้ งบประมาณหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ ข้อมูลตั้งแต่เดือนม.ค - วันที่ 23 ก.พ. 68 มีผู้รับบริการผ่านสายด่วน 1330 จำนวน 325 คน เป็นการรับบริการขาไปและขากลับจำนวน 497 ครั้ง  - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยผู้ป่วยที่อยู่ในกรุงเทพฯ และมีบัตรบริการกับ รพ.ในพื้นที่ โทรประสาน "สายด่วน สปสช. 1330" ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันนัดหมาย เพื่อประสานจัดเตรียมรถบริการ  - นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สธ. เผยถึงกรณี บอร์ด สปสช.อนุมัติหลักเกณฑ์ในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการพาหนะรับ-ส่งผู้ทุพพลภาพ เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข ว่า นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.ลงนามประกาศเรียบร้อยแล้ว โดยกองทุนกำหนดอัตรารายครั้ง 350 บาทต่อเที่ยว หรือจ่ายเหมาบริการรายวัน ในอัตราไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนต่อวัน และดำเนินการนำร่องในเขตกรุงเทพฯ รวมอนุมัติวงเงิน 15,765,750 บาท พร้อมขยายสู่ภูมิภาคต่อไป</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ch7, prd., hfocus)  - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 กล่าวในการประชุมกรรมการกองทุนฯ ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาบุรีไฟฟ้ที่ระบาดหนักในกลุ่มเด็กเยาวชน สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวดภายใน 30 วัน พื้นที่ใกล้สถานศึกษา เข้าใจว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคหลายจุด หน่วยงานภาครัฐเองยังไม่กวาดค้นเต็มที่ บางหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงอาจทำหน้าที่ไม่เต็ม 100% ดังนั้น ผวกให้ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สื่อสารรณรงค์สร้างความตระหนัก เน้นบูรณาการ ความรู้ให้เด็กและเยาวชนรู้ทันภัยบุรีไฟฟ้ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ "พอดเค" และ "บุรีไฟฟ้ขอมบี้"</p>	
<p><b>ประเด็นรวมกองทุนสุขภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, nation, hfocus)  - นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สบ้าย้อย จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวถึงกรณีข้อเสนอโยนสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมให้ สปสช. บริหารจัดการ ว่า โดยหลักการสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนควรต้องเท่าบัตรทอง แต่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จะบริหารอย่างไรให้สิทธิประโยชน์เท่ากันมีหลายวิธี เช่น สนง.ประกันสังคมบริหารเอง หรือโอนสิทธิให้สปสช.บริหารแทนเหมือน อปท. จะเป็นวิธีไหนก็ได้เพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ส่วนข้อกังวลหากรวมกองทุนจะทำให้รพ.รัฐ โดยเฉพาะรพ.ในสังกัดสธ. รั้งภาระงบ และภาระงานมากขึ้น เป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ต้องหารือกันในรายละเอียด สำหรับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาค่ารักษาพยาบาลของประชาชนของประเทศไทยที่นายกฯ แต่งตั้ง ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว แต่เป็นเรื่องน่าสนใจ</p>	
<p><b>มาตรฐานการรักษาพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ โพสต์ถึงประเด็นเหตุการณ์ผู้ป่วย และ/หรือญาติผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าหมอที่รพช.ไม่ได้ให้การรักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต ว่า ปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมองสามารถรักษาได้ที่ รพช.ใกล้บ้าน เพราะทุกรพ.จะมีระบบการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทใน รพ.จังหวัดทุกราย และได้มาตรฐานเหมือนกับรักษาที่ รพ.จังหวัด ซึ่งการรักษาทุกโรคมียุทธศาสตร์การรักษาชัดเจน และทุกรพ. มีระบบการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบหากเกินศักยภาพของ รพ. แรกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา</p>	
<p><b>ตรวจสุขภาพก่อนร่วมพิธีฮัจญ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สวท. 91, linetoday, thebangkokinsight, workpointnews, mono29, amarintv, sondhitalk, news1live, innnews, mcot)</p> <p>-นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย สธ. ได้จัดระบบสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 6,603 คน ภายใต้แนวคิด "HEALTH for HAJJ" โดยมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ ซึ่งผู้ไปแสวงบุญทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ตามข้อกำหนดของกระทรวง ฮัจญ์และอุมเราะห์ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้จะมีการส่งทีมแพทย์ไปติดตามดูแลระหว่างประกอบพิธี และติดตามเฝ้าระวังสุขภาพหลังเดินทางกลับด้วย ทั้งนี้ผู้แสวงบุญใน ต่างจังหวัดสามารถรับบริการที่สถานบริการกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่-31 พ.ค. เป็นต้นไป</p>	
<p><b>ซูเปอร์โพล' เปิดผลสำรวจชีวิตคนไทยวันนี้แยลง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, เนชั่น, ไทยโพสต์, linetoday, ch5)</p> <p>-ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่อง "ชีวิตคนไทย ดีขึ้น เหมือนเดิม หรือ แยลง" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 1,329 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2568 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.6 ระบุว่า ชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมแยลง กล่าวคือ แย่เหมือนเดิม ร้อยละ 32.2 และ แย่ลง ร้อยละ 35.4 ให้เหตุผลว่า ไม่มีอะไรใหม่ ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีแต่ทรงกับทรุด ราคาสินค้า ค่าครองชีพสูงขึ้น หนี้สิน ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น โอกาสทำงานดี ๆ เงินดี ลดลง คุณภาพชีวิตแย่ ปัญหามลพิษ ปัญหาฝุ่น รถมควันดำ อุบัติเหตุ ปัญหาสังคมแยเหมือนเดิม แย่ลง หวาดกลัวมากขึ้น และอื่น ๆ เช่น บริการสาธารณสุข บริการของรัฐ แย่เหมือนเดิม ยังไม่ตอบโจทย์ เป็นต้น ข้อเสนอแนะคือ ควรมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพที่เข้าถึงได้จริง ควรสนับสนุนโครงการสร้างงาน และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และควรพัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางมากขึ้น</p>	
<p><b>วันอ้วนโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-วันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอ้วนโลก (World Obesity Day) ปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด "Changing systems Healthier lives" ระบบดี สุขภาพดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน ร่วมกันปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้องกันและจัดการโรคอ้วน</p> <p>โรคอ้วนเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตามกำลังดำเนินการ ในเรื่องของการควบคุมการตลาดอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก เพื่อที่เมื่อโตขึ้นจะได้ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDS) อย่างไรก็ตาม มีรายงานพบด้วยว่า "การนอนดึก" ก็มีผลทำให้อ้วนได้มากขึ้นในวัยต่างๆด้วย และจากการคาดการณ์ของสหพันธ์โรคอ้วนโลก (World</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Obesity Federation) ในปี 2573 จะมีเด็กอ้วนทั่วโลกมากถึง 1 ใน 3 โดยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีภาวะน้ำหนักเกิน และอ้วนสูงถึง 30 % ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กที่เป็นโรคอ้วนสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน รองจากประเทศ มาเลเซีย และบรูไน และจาก รายงานการเฝ้าระวังโรคอ้วนในเด็กของประเทศไทย ระหว่างปี 2557 - ปี 2567 ของกรมอนามัย พบแนวโน้มเด็กเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นทุกปี</p>	
<p><b>ล่ารายชื่อ ค้าน พ.ร.บ.เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ)</p> <p>-นายธนกร คมกฤษ เลขานุการมูลนิธิธรรมาภิบาลฯ กล่าวว่ ในเดือนมีนาคมนี้จะมีร่างกฎหมายฉบับเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ฉบับหนึ่งเพื่อเปิดบ่อนบนดิน อีกฉบับหนึ่งเพื่อเปิดบ่อนออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่คล้ายกัน คือ มีความริบร้อน เร่งรัดให้ออกกฎหมายโดยเร็วอย่างผิดสังเกต เปิดช่องให้การอนุญาตการเปิดบ่อนพนันถูกกฎหมายได้ เป็นอำนาจของบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเขียนกฎหมายคลุมเครือ ไม่มีความชัดเจนทั้งขนาดบ่อน ให้ใครทำ จำนวนบ่อน อัตราการจัดเก็บภาษีและรายได้เข้ารัฐ เป็นการเขียนกฎหมายที่หวังผลเอาแต่ได้โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดตามมา เป็นการเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของปัญหาการพนัน</p> <p>จากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัจจุบันมีคนไทยติดพนันมากกว่า 1% ของจำนวนประชากร หรือประมาณ 1 ล้านคน ในจำนวนนี้พบว่า 10% เป็นเด็กและเยาวชนที่ถูกกลโกงล่อลวงให้เข้าสู่วงจรนี้ คิดว่าเป็นช่องทางรวยทางลัด แต่ที่จริงอยู่ในเกมที่เจ้ามีภูมิความได้เปรียบไว้แทบทุกอย่าง และถือเป็นเหยื่อของรัฐบาลที่มักได้และมักง่าย ที่ไม่ใส่ใจปกป้องประชาชน แทนที่สร้างรั้วปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจากสิ่งคุกคาม รัฐกลับเป็นคนเปิดประตูต้อนรับเอง ทั้งนี้ทางเครือข่ายจะเริ่มล่ารายชื่อคัดค้านกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ 50,000 รายชื่อ เพื่อยื่นต่อประธานสภา</p>	
<p><b>กทม.เตรียมขยายกิจกรรมวิ่งทุกเขต ชวนปชช.ร่วมตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งล้อมเมือง Healthy City ทวีวัฒนา” โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมปล่อยแถววิ่งและร่วมวิ่งประเภท 10 กิโลเมตร ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา</p> <p>รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย นอกจากนี้โครงการตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน จะทำให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมตรวจสุขภาพฟรีกับ กทม. ซึ่งจะจัดกิจกรรม คาราวานตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน อย่างต่อเนื่องตามสถานที่ต่างๆ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ <a href="https://openpolicy.bangkok.go.th/main.html?itemid=0029">https://openpolicy.bangkok.go.th/main.html?itemid=0029</a> และช่องทางการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมา กทม. สามารถตรวจสุขภาพประชาชนได้ประมาณ 500,000 คนแล้ว รวมถึงมีเครือข่าย เช่น สปสช. ร่วมตรวจแล้วอีกประมาณ 300,000 คน พบว่าโรคส่วนใหญ่ของคนกรุงเทพฯ คือ มีน้ำหนักเกิน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงและเบาหวานระยะเริ่มต้น รวมถึงข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดหัวใจตีบ มากขึ้น</p>	
<p><b>สูตรการรักษาโรคผิวหนัง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ สารคดีDee</p> <p>- โปสต์แชร์ สูตรรักษาโรคผิวหนัง โดยเอาหัวไชเท้าสด 1 หัว นำมาล้างน้ำให้สะอาดตัดจุกทั้ง หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตำหรือปั่นให้ละเอียด คั้นเอาน้ำให้ได้ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากัน ใช้รับประทาน ก่อนเวลานอน (เวลากลางคืน) ถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆ ทานสูตรนี้ 3 ครั้งโรคริดสีดวงทวารหนัก ชนิดเลือดออกและดากออก จะหายเป็นปกติทั้งทันที ถ้าเป็นมานานแล้ว ทานวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันประมาณ 15 วัน</p>	
<p><b>ญี่ปุ่นทดลองหุ่นยนต์ AI ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (tnnthailand, linetoday)</p> <p>-ญี่ปุ่นทดลองใช้หุ่นยนต์ AI ชื่อว่า AIREC ทดลองดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง โดยทำการทดสอบกับคนปกติก่อน โดยหุ่นยนต์นี้เป็นต้นแบบของ ‘ผู้ดูแล’ ในอนาคตสำหรับสังคมที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่น และปัญหาการขาดแคลนแรงงานดูแลผู้สูงอายุ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ปาร์ตี้โรคหัด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-นายรอน คุณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเท็กซัส เตือนประชาชนไม่ให้เข้าร่วม "ปาร์ตี้โรคหัด" หลังมีข่าวลือแพร่สะพัดว่ามันกำลังเกิดขึ้นในรัฐแห่งนี้ และเป็นต้นเหตุทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ปาร์ตี้โรคหัดคือการที่คนกลุ่มหนึ่งพาเด็กมารวมตัวกัน เพื่อให้แพร่โรคหัดให้แกกัน ด้วยความเชื่อว่ามันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นที่นครนิวยอร์กในปี 2562 ทำให้โรคหัดแพร่กระจาย มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 700 คน แม้ผู้เชี่ยวชาญจะออกมาเตือนถึงอันตรายของมันก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันว่า ปาร์ตี้โรคหัดเกี่ยวข้องกับการระบาดในเท็กซัสหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p> <p>-รพ.ศส.สพ.รัฐ แสดงความวิตกกังวล เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคหัดในสหรัฐ และขอให้พ่อแม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำบุตรหลานรับวัคซีน ทั้งนี้มีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 160 คน นับตั้งแต่ต้นปีนี้ ในจำนวนนี้น้อยอย่างน้อย 146 คน อยู่ที่รัฐเท็กซัส และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเด็ก ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคหัดรายแรกของสหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2558</p> <p>ด้านซีดีซี เดินหน้าแคมเปญ รณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด โดยกำหนดเป้าหมายให้อัตราการรับวัคซีนอยู่ที่ 95% ในพื้นที่ที่มีการระบาดหนัก เพื่อให้เพียงพอสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันหมู่</p>	
<p><b>ฟิลิปปินส์โรคมือเท้าปากระบาดหนัก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวอินโฟเควสท์</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก (HFMD) สูงถึง 7,598 ราย นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 3 เท่า โดยผู้ป่วยกว่าครึ่งพบในเขตเมืองหลวงและอีก 3 ภูมิภาคบนเกาะลูซอน ในจำนวนนี้ 4,225 รายเป็นเด็กเล็กอายุไม่เกิน 4 ปี และอีก 2,069 รายเป็นเด็กอายุ 5-9 ปี</p>	